



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การขับเคลื่อนบัณฑิตข้อตกลงความร่วมมือการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือบัณฑิตข้อตกลงความร่วมมือการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย เข้าใจและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย มีรากฐานจิตสำนึกความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และหลักคิดที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองและสถาบันสำคัญของชาติ เป็นพลเมืองที่ดี

๒. กำหนดคุณลักษณะของผู้สมัครเข้ารับราชการ เพื่อให้ได้ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตอาสา คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

๓. ส่งเสริมให้ข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการ บุคลากร ทุกระดับ ทุกประเภท เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีของแผ่นดิน มีจิตสำนึก จิตอาสา คุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย ทิศทาง กรอบแนวทางการขับเคลื่อนบัณฑิตข้อตกลงความร่วมมือการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถู้อปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์	นโยบาย ทิศทาง กรอบแนวทางการขับเคลื่อน
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย เข้าใจและภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย มีรากฐานจิตสำนึกความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และหลักคิดที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองและสถาบันสำคัญของชาติ เป็นพลเมืองที่ดี	๑. ส่งเสริมความรู้และตระหนักในความสำคัญของ คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย ๒. เสริมสร้างความรู้และตระหนักในความสำคัญของ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ๓. สร้างคุณค่า ความสำคัญของค่านิยม ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตนเอง ในความเป็นไทย ๔. สนับสนุนการพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจ

วัตถุประสงค์	นโยบาย ทิศทาง กรอบแนวทางการขับเคลื่อน
๒. กำหนดคุณลักษณะของผู้สมัครเข้ารับราชการ เพื่อให้ได้ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน มีจิตสำนึก รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. กำหนดคุณลักษณะของผู้ที่จะเข้ารับราชการ และ องค์คณะบุคคลต่าง ๆ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการประเมิน ผู้สมัครเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับ ทุกตำแหน่ง ระดับและองค์คณะบุคคลต่าง ๆ ๓. จัดทำกระบวนการสรรหาที่เน้นระบบคุณธรรม จริยธรรม ๔. พัฒนาบุคลากร
๓. ส่งเสริมให้ข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการ บุคลากร ทุกระดับ ทุกประเภท เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่ดีของแผ่นดิน มีจิตสำนึก จิตอาสา คุณธรรมและ จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีตามรอย พระยุคลบาท และสามารถนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตและ การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม	๑. สร้างบุคลากรที่มีความสามารถ มีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจในองค์กรรักความเป็นไทย และ ประเทศชาติ ๒. ส่งเสริม พัฒนา ปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมไทย ๔. สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการทำงาน เป็นทีม

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิต ทรัพยากรมนุษย์ สร้างจิตสำนึกความเป็นไทย กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนโยบาย ทิศทาง กรอบแนวทาง การขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลง ได้ที่ <https://shorturl.at/1ZHq7> หรือ QR Code แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

